



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ **วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560**

หนังสือพิมพ์ **ไทยรัฐ** ปีที่ **68** ฉบับที่ **21848** หน้า **12** (กรอบซ้าย)

ทช.ลุยแก้ปัญหาคับ 6 โลก-ไทยทิ้งขยะลงทะเล

● กระทบภาพลักษณ์ประเทศ-ท่องเที่ยว ● ประชุมอาเซียน+จีน 22-23 พ.ย.นี้

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ปัญหาขยะทะเลไทยยังรุนแรง แม้จะมีปริมาณลดลงจากการณรงค์ โดยประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ 6 จาก 192 ประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก แม้ว่าการควบคุมมลพิษ (กพ.) จะคำนวณใหม่โดยใช้ข้อมูลจริงของประเทศก็ทำได้เพียงอันดับจากอันดับ 6 เป็นอันดับที่ 12 หมายความว่า ข้อเท็จจริงไทยยังมีขยะอยู่ในทะเลเป็นปริมาณมาก ทั้งนี้ ขยะทะเลไม่เพียงแต่บดบังทัศนียภาพน่านน้ำไทยเท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายให้กับชีวิตสัตว์ท้องทะเล เพราะขยะทะเลไม่สามารถย่อยสลายในลักษณะเดียวกับขยะบก อีกทั้งยังลอยน้ำไปได้ไกลถึงทะเลของประเทศอื่นๆ รวมถึงคร่าชีวิตสัตว์ทะเลหายาก โดยเฉพาะลูกโลมาและเต่าทะเลไทยที่เสียชีวิตจากพลาสติกไปปีละกว่า 100 ตัว ปัญหาทั้งหมด เป็นภาพสะท้อนของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่า ไทยยังไม่ประสบความสำเร็จในการลดขยะทะเล อย่างไรก็ตาม การลดปริมาณขยะทะเลคงไม่ใช่เพียงแค่ปรับ

อันดับของประเทศให้ดีขึ้นแต่จะต้องทำให้ประเทศไทยมีระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ คนไทยมีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพชีวิต

รมว.ทส.กล่าวต่อว่า ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย.2560 ที่ จ.ภูเก็ต โดย ทช. เป็นเจ้าภาพ

เพื่อเป็นเวทีหารือและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน ในการจัดการปัญหาขยะทะเล รวมทั้งหาทางลดอันดับประเทศไทยจากอันดับ 6 ที่มีปริมาณขยะทะเลลงให้ได้

พล.อ.สุรศักดิ์กล่าวอีกว่า ขยะทางทะเลเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งการเดินทางเรือ การประมง ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่การแก้ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศที่มีแนวชายฝั่งติดทะเล ซึ่งประเทศไทยได้มีศักยภาพแสดงต่อที่ประชุม The Ocean Conference ณ สำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ในช่วงที่ผ่านมา โดยได้เสนอถึงความมุ่งมั่นในการควบคุมดูแลไม่ให้ขยะหลุดรอดลงสู่ทะเล.